

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๙๙/๑๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๐/๑๒๙๓
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ออกเรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไปเพื่อดำเนินการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงานงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอ โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างแผนแม่บทดังกล่าวให้เหมาะสม
และชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วให้นำเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

๒. ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ให้นำหน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ ๓ ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๔. ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

๕. ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนในช่วง ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของยุทธศาสตร์ชาติ (Quick Win) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้กำหนดหน่วยงานหลัก และหน่วยงานบูรณาการของแต่ละแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานของรัฐส่งข้อมูลการปรับปรุงดังกล่าวไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยด่วน แล้วให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวม และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้งในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (ณัฐณี/วิชาญ) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/อริศรา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๒๐/๑๒๕๗๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สวค. 76
วันที่ 5 มี.ค. 62
เวลา 14 04

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ30786
รับที่ : ศ3080/62
วันที่ : 05 มี.ค. 62 เวลา : 13:43

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
 ๒. บันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๐/๑๑๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 ๓. (ร่าง) สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
 ๔. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) จำนวน ๒๓ ฉบับ
 ๕. ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนใน ๕ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
 ๖. รายการ QR Code

ด้วย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขอเสนอเรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ แต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน

แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

/๑.๒ ผลการดำเนินการ...

๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะ ได้แก่ (๑) ด้านความมั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบหลักการ รูปแบบและเค้าโครงของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ คณะ นำหลักการ รูปแบบและเค้าโครงไปใช้ในการดำเนินการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทฯ ต่อไป

๑.๒.๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก ได้มีประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายต่อไป

๑.๒.๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๒๓ ฉบับ และการกำหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน ๑๕ ประเด็น โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ดำเนินการปรับ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความครอบคลุมของ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งมอบหมายสำนักงานฯ ประสานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน ๑๕ ประเด็น และนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

๑.๒.๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๒๓ ฉบับ ตามที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และหากในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้สำนักงานฯ เป็นผู้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ฉบับ และเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอีกครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย

๓. สารสำคัญ

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีองค์ประกอบ รายชื่อของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ สรุปดังนี้

๓.๑ องค์ประกอบของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ มี ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร เพื่อสรุปสาระสำคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ความจำเป็นของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ในแต่ละประเด็น รายละเอียดแผนย่อยโดยสรุป (๒) ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น (ร่าง) แผนแม่บทฯ กับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนย่อย เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละแผนย่อย

๓.๒ รายชื่อ (ร่าง) แผนแม่บทฯ จำนวน ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ความมั่นคง (๒) การต่างประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (๕) การท่องเที่ยว (๖) พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (๙) เศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ (๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔

(ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ฉบับ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน รวมทั้ง บูรณาการเพื่อลดความซ้ำซ้อนระหว่างแนวทางการพัฒนาของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ฉบับ นอกจากนี้ ได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ทั้งในระดับประเด็นแผนแม่บทฯ และระดับแผนย่อย รวมทั้ง แนวทางการพัฒนา ที่สะท้อนผลลัพธ์ของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationships) ระหว่างผลผลิต (Output) ผลลัพธ์เบื้องต้นและขั้นกลาง (Immediate/ Intermediate Outcome) และผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcomes) โดย (ร่าง) แผนแม่บทฯ แต่ละประเด็นตอบเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงมีส่วนในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ โดยสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

/(ร่าง) แผนแม่บท...

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓ ประเด็น)	ยุทธศาสตร์ชาติ (๖ ด้าน)					
	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
๑. ความมั่นคง	●					
๒. การต่างประเทศ	●	●	●	●	●	●
๓. การเกษตร		●		○	○	○
๔. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	○	●	○		○	
๕. การท่องเที่ยว	○	●	○	○	○	○
๖. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ		●		●	●	
๗. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล		●			○	
๘. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่		●	○	○		○
๙. เขตเศรษฐกิจพิเศษ		●	○	○	○	
๑๐. การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	○		●	○	○	○
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		○	●	○		
๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้			●			
๑๓. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี			●	○	○	
๑๔. ศักยภาพการกีฬา			●			
๑๕. พลังทางสังคม	○		○	●		
๑๖. เศรษฐกิจฐานราก		○		●		
๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม			○	●		
๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน	○	○	○		●	○
๑๙. การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	○	○			●	
๒๐. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	○	○				●
๒๑. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	○					●
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	○					●
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	●	●	●	●	●	●

หมายเหตุ ● หมายความว่า “เกี่ยวข้องโดยตรง” ○ หมายความว่า “มีส่วนสนับสนุน”

๓.๓ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๑๕ ประเด็น ซึ่งครอบคลุมแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญ ทั้งในเชิงภารกิจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และพื้นที่ โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ (๒) การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ (๓) การรองรับการเจริญเติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ และ (๔) การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สำคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองต่อสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศและความต้องการของประชาชน ภายใต้การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศที่มีอย่างจำกัด รวมทั้ง บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ของ ๕ ปีแรกได้สำเร็จ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

/๓.๔ การติดตาม...

๓.๔ การติดตามผลการดำเนินการ สำนักงานฯ จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รัฐสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่ครบกำหนดสิ้นปีงบประมาณนั้น (ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี) โดยในรายงานอย่างน้อยจะประกอบด้วย (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน (๒) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (๓) ความก้าวหน้าของการดำเนินการ (๔) ปัญหาหรืออุปสรรค และ (๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน

๔. ความเห็นของสำนักงานฯ

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แล้ว สำนักงานฯ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อ ๓

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อ ๓

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการแผนงาน/โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้ไปประกอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ ประสานสำนักงบประมาณในการการดำเนินการดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

๕.๓ พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการปรับปรุงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยังไม่มีเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับ ๑๕ ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ

๕.๔ พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนระดับ ๓ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ


๕.๕ พิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการสนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ต่อไป

๕.๖ พิจารณามอบหมายให้สำนักงานฯ ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้องของแผนการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๔๙

E-mail wanchat@nesdb.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๑๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๑๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๑๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๑๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๑๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๐. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๒๒. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๒๓. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๒๔. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๒๕. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖. เลขาธิการ ก.พ.
๒๗. เลขาธิการ ก.พ.ร.
๒๘. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๒๙. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๓๐. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๓๓. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
๓๔. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๓๕. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๓๖. เลขธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓๗. เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓๘. เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๓๙. เลขธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๔๐. อัยการสูงสุด
๔๑. เลขธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔๒. เลขธิการสำนักงานศาลปกครอง
๔๓. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๔๔. เลขธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔๕. เลขธิการวุฒิสภา
๔๖. เลขธิการสภาผู้แทนราษฎร
๔๗. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๔๘. เลขธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔๙. เลขธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
๕๐. เลขธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๕๑. เลขธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
๕๒. เลขธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕๓. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๕๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๕๕. เลขธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕๖. เลขธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ